

Airbnb แต่งตั้ง มิสเตอร์ไมค์ ออร์กิล ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไปประจำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ฮองกง และไต้หวัน



(กรุงเทพฯ) Airbnb บริษัทชั้นนำของโลกด้านการบริการที่ขับเคลื่อนโดยชุมชน ได้ประกาศการแต่งตั้ง มิสเตอร์ไมค์ ออร์กิล (Mike Orgill) ดำรงตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปประจำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ฮองกง และไต้หวัน

มิสเตอร์ไมค์ ออร์กิล (Mike Orgill) จะมีหน้าที่รับผิดชอบในการสร้างการเติบโตระยะยาวให้กับตลาดที่มีอัตราการเติบโตที่รวดเร็วที่สุดของ Airbnb ซึ่งในปีที่ผ่านมาเพียงปีเดียว Airbnb ได้ต้อนรับนักเดินทางกว่า 9 ล้านคน มายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ฮองกง และไต้หวัน

มิสเตอร์ไมค์ ออร์กิล (Mike Orgill) นำประสบการณ์มากมายจากในที่เคยดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการนโยบายสาธารณะ ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก Airbnb ซึ่งเขาประสบความสำเร็จในการสร้างและนำที่มนโยบายมืออาชีพของภูมิภาค และได้ผลักดัน Airbnb ไปสู่บริษัทแห่งศตวรรษที่ 21 ตอบแทนผู้ที่เกี่ยวข้องรวมถึง ภาครัฐและผู้นำส่วนท้องถิ่นต่างๆ

ก่อนร่วมงานกับ Airbnb มิสเตอร์ไมค์ ออร์กิล (Mike Orgill) เคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการประจำตลาดเกิดใหม่ในเอเชียของ Google และเคยทำงานอยู่ที่สภาหอการค้า US-ASEAN ในวอชิงตัน ดีซี

มิสเตอร์ไมค์ ออร์กิล (Mike Orgill) ได้เริ่มรับหน้าที่ความรับผิดชอบใหม่ทันทีและรายงานต่อ มิสเตอร์เซียว คัม ฮอง (Siew Kum Hong) ผู้อำนวยการประจำ ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก Airbnb และยังคงให้การสนับสนุนด้านนโยบายสาธารณะต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้อำนวยการนโยบายสาธารณะ ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกคนใหม่

คำกล่าวประกอบข่าว

“เรารู้สึกตื่นเต้นที่มิสเตอร์ไมค์ ออร์กิล (Mike Orgill) จะรับมือกับความท้าทายใหม่นี้ เพื่อนำพา Airbnb เติบโตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ฮองกง และไต้หวัน ผมมีความยินดีที่ได้ร่วมงานกับไมค์มาตลอดระยะเวลา 5 ปีและรู้ว่าไม่มีใครเหมาะสมเท่าไมค์ในการขับเคลื่อนกลยุทธ์และการเติบโตในระยะยาวในภูมิภาคนี้”

มิสเตอร์เซียว คัม ฮอง (Siew Kum Hong) ผู้อำนวยการประจำ ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก Airbnb

“ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ฮองกง และไต้หวัน เป็นส่วนหนึ่งของจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวยอด

นิยมของโลก และมีบทบาทสำคัญอย่างมาก เพราะเราได้ตั้งเป้าไว้ว่าจะต้อนรับผู้ใช้งานกว่า 1 พันล้านคนบนแพลตฟอร์ม Airbnb ภายในปี 2028 ผมมีความมุ่งมั่นที่จะต่อยอดความสำเร็จบนการทำงานกว่า 5 ปีนี้ และช่วยสร้างการเติบโตของชุมชนผู้เข้าพักและเจ้าของที่พักของ Airbnb ต่อไป”

มิสเตอร์ไมค์ ออร์กิล (Mike Orgill) ผู้จัดการทั่วไปประจำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ฮองกง และไต้หวัน